

ผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาวัสดุ หรือเห็นว่ามีความคุ้มค่าอันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมให้อุตสาหกรรมหรือร้องเรียนต่อ กวท.อ. ภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ กวท.อ. ต้องพิจารณาเรื่อง อุตสาหกรรมของท่านให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน โดยในระหว่างนี้ กวท.อ. แจ้งหน่วยงานเพื่อระงับการ ดำเนินการขั้นตอนต่อไป มติ กวท.อ. ให้เป็นอันถึงที่สุด ในชั้นของฝ่ายบริหาร

ดังนั้น ในกรณีที่ท่านเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเข้ามาเป็นผู้เสนอราคาคงที่ค่า ถ้าท่านคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะอุตสาหกรรม ท่านคืออุตสาหกรรมภายใน ระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น ท่านอาจจะเสียสิทธิในการ อุตสาหกรรมได้

3. ร่วมเป็นเครือข่ายเตรียมสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้สังคมไทยปลอด การทุจริต คอร์รัปชัน มุ่งสู่ประเทศไทยใสสะอาด

ถ้าพบเจ้าหน้าที่ของรัฐใดที่ท่านคิดว่าไม่ ซื่อสัตย์ ดิ้นรนโกง มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ท่าน สามารถร้องเรียนมายังศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข ได้โดยเขียนคำร้องตามวิธีการเขียนคำร้อง ในหน้าถัดไป

วิธีการเขียนคำร้อง

ลงวันที่.....

- ชื่อ และที่อยู่ของผู้ร้อง
- ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะร้อง
- การกระทำอันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้ง พฤติการณ์ และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
- คำขอว่าประสงค์จะให้ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด ทำอย่างไร

ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน

และส่งคำร้องมาที่
ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก
 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 39 หมู่ที่ 9 ถ.ควา
 นนท์ ค.บางกระพ้อ อ.เมืองนนทบุรี
 จ.นนทบุรี 11000

หรือ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดทาง
 เว็บไซต์ www.dms.moph.go.th/fact
 หรือ ภาล้องรับความคิดเห็นของหน่วยงาน

ขอแสดงความขอบคุณ
 คณะกรรมการศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด
 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

"...ภายใน 10 ปี เมื่อคนไทยน่าจะเจริญ ข้อสำคัญคือ
 ต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง..."
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

**ข้อควรรู้ของประชาชน
 เพื่อป้องกันการทุจริต
 และประพฤติมิชอบ**

จัดทำโดย...
 ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด
 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
 กระทรวงสาธารณสุข
www.dms.moph.go.th/fact

1. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
กรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จากประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

"ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อยกเว้นที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยกรรมจรรยา ตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยกรรมจรรยา ได้ดังต่อไปนี้

- (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานะอุป
- (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล อื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกินสามพันบาท

(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป"

ถ้าท่านเป็นผู้มาคิดต่อราชการหรือมาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท่านไม่จำเป็นต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นแต่ที่ท่านอยากให้เป็นโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม ซึ่งการให้แต่ละโอกาสต้องไม่เกินสามพันบาท

2. การจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ความคืบหน้าประชุมของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ องค์กรมหาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบประมูลออนไลน์ ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีวงเงินเกินกว่าสองล้านบาทขึ้นไป

การประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถตกลงราคาซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างอิสระ มีขั้นตอนที่

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัดเวลาและทรัพยากรของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ภายหลังจากที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว

จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ในกรณีท่านเป็นผู้เสนอราคา แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการประกวดราคา ท่านประสงค์จะคัดค้านผลการพิจารณา ก็ให้อุทธรณ์ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและหัวหน้าหน่วยงานต้องพิจารณาเรื่องที่ท่านอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันและแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านซึ่งเป็นผู้คัดค้านทราบ หากหัวหน้าหน่วยงานไม่อาจแจ้งผลการวินิจฉัยให้ท่านทราบภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าคำอุทธรณ์นั้นฟังขึ้น

ทั้งนี้ ในระหว่างการศึกษาจะดำเนินการขึ้นก่อนต่อไปไม่ได้และในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุต้องยกเลิกการดำเนินการทั้งหมดแล้วเริ่มดำเนินการใหม่ หรือจะขออนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กพท.อ.) เพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นก็ได้

นอกจากนั้นในกรณีที่ท่านเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่จะเข้าสู่วาระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับ